



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยไม่ขึ้นบัญชี นอกจากนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีกรณีใด กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
๓. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
๔. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะถือประกาศนี้เป็นการเรียกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเอกสารหลักฐานไปในวันรายงานตัว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี และหากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายปริญญา ธรเสนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร